

บทที่ ๔

วิธีการคำนวณและ เฉลี่ยทรัพย์สิน เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งตั้งผู้ชำระบัญชี

การคำนวณและ เฉลี่ยทรัพย์สิน เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ขายทอดตลาดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรวบรวมเงินทั้งสิ้นเอาไว้ แล้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้คำนวณและ เฉลี่ยทรัพย์สิน เพื่อจ่ายให้กับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่ง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องยื่นคำขอ เฉลี่ยทรัพย์สินกับ เจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ยื่นคำขอ เฉลี่ยทรัพย์สินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเงิน ซึ่งการทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเงินนี้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะต้องพิจารณาตามคำพิพากษาของศาล ดังนั้นการคำนวณและ เฉลี่ยทรัพย์สินจะต้องขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาลในแต่ละคดี เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเงิน เพื่อแสดงการ เฉลี่ยทรัพย์สินแก่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ยื่นขอ เฉลี่ยทรัพย์สิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งไปยัง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอ เฉลี่ยทรัพย์สิน เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีแสดงการรับจ่าย และถ้า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีข้อคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้าน นั้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับการแจ้ง ถ้า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอ เฉลี่ยทรัพย์สินไม่คัดค้าน บัญชีแสดงการรับจ่าย จะถือว่าบัญชีแสดงการรับจ่ายนั้นถูกต้องตามที่ได้จัดทำแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะจ่ายเงินให้กับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอ เฉลี่ยทรัพย์สินตามบัญชีแสดงการรับจ่าย ที่ได้จัดทำขึ้น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีต้องรายงานศาลเพื่อให้ทราบถึงการจ่าย เงินให้แก่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอ เฉลี่ยทรัพย์สินในแต่ละครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน

ในการคำนวณและ เฉลี่ยทรัพย์สิน เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีต้อง คิดค่าธรรมเนียมจากการรวบรวมเงิน ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จะส่ง เข้า เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป การคิดค่าธรรมเนียมมีดังนี้

๑. ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดจะคิดร้อยละ ๕ ของราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้
๒. ทรัพย์สินที่อายัดจะคิดร้อยละ ๓.๕ ของเงินที่อายัดได้ เช่น เงินเดือน เงิน

โบนัส

๓. ทรัพย์สินที่อายัดแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาถอนการอายัดทรัพย์สิน (เงิน) ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในกรณีนี้จะคิดร้อยละ ๑ ของเงินที่อายัดได้

และนอกจากนี้ยังมีค่าอากรตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๒๐๖* เกี่ยวกับการออกใบรับด้วย การทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเงินเมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง โดยแยกออกเป็นกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีอายัดเงินเดือน เงินโบนัส หรือเงินอื่นใดที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิได้รับจากสถานที่ทำงานของลูกหนี้ตามคำพิพากษา จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑.๑ แจ้งการอายัดเงินตามหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาทราบ แล้วตรวจสอบจำนวนคดีแพ่งที่มีการบังคับคดี เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการบังคับคดี คำพิพากษา และรายการขอเฉลี่ยหนี้ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์

๑.๒ จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายโดยด้านรายรับแสดงจำนวนเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่อายัดได้ และเงินที่โจทก์วางเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนด้านรายจ่ายจะแสดงค่าธรรมเนียมร้อยละ ๓.๕ ของเงินที่อายัดได้จากลูกหนี้ตามคำพิพากษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เช่น ค่าป่วยการเจ้าพนักงานบังคับคดี ค่าพาหนะส่งหมาย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งโจทก์ เป็นต้น เมื่อลงบัญชีด้านรายรับรายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลต่างระหว่างยอดรวมด้านรายรับและยอดรวมด้านรายจ่ายนั้น เจ้าหนี้ที่การเงินและบัญชี จะทำการแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษาในการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์

ในการทำบัญชีแสดงการรับจ่ายในกรณีอายัดเงินเดือน เงินโบนัส หรือเงินอื่นใดที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิได้รับจากสถานที่ทำงานของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น บางครั้งไม่สามารถแสดงการรับจ่ายครั้งเดียวเสร็จ เพราะสถานที่ทำงานของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจจัดส่งเงินอายัดของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาให้เป็นงวด ๆ ดังนั้นเจ้าหนี้ที่การเงินและบัญชีจะต้องจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายในแต่ละคราวของการได้รับเงินอายัด และในแต่ละครั้งที่ได้ทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเสร็จแล้วจะต้องทำรายละเอียดของหนี้ตามหมายบังคับคดีของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และหักยอดเงินที่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไปแล้ว ยอดหนี้คงเหลือจะนำไปแสดงไว้ในการทำบัญชีแสดงการรับจ่ายครั้งต่อไป

* ฎีกาแผนก หน้า ๑๒๘

๑.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษามารับชำระหนี้จากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งชำระหนี้แทนลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรายงานศาลพร้อมทั้งสำเนาบัญชีแสดงการรับจ่าย ที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อให้ศาลทราบ

ในบางครั้ง เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการอายัดทรัพย์สิน (เงิน) ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา แล้วได้นำเงินมาชำระให้แก่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ซึ่งเรียกว่า การตกลงกันได้ของเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในกรณีเช่นนี้การทำบัญชีแสดงการรับจ่ายก็จะทำเช่นเดียวกับการอายัดเงินแต่คิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ ๑ จากเงินที่อายัดและเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาจะแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการอายัดนั้น

หลักเกณฑ์ในการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีแพ่งนี้ เนื่องจากการฟ้องในคดีแพ่งส่วนมากมักมีโจทก์คนเดียว หรือบางครั้งลูกหนี้ตามคำพิพากษาคงคนเดียวเป็นหนี้ของโจทก์ในหลายคดี ดังนั้นเมื่อโจทก์ในคดีใดได้อายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาในคดีอื่น ๆ จะมีสิทธิยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ โดยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะถือหลักเกณฑ์ตามหมายบังคับคดีก่อน แต่ถ้าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้ทั้งหมดก็จะคำนวณเฉลี่ยทรัพย์สินตามอัตราส่วนของจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์สิน เช่น นายดำเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา และมีเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาอื่นขอเฉลี่ย ๓ รายคือ นายแดง มียอดหนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท นายขาว มียอดหนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท และ นายเขียว มียอดหนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินอายัดของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วให้หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่เหลือสมมติว่ามีจำนวน ๘,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะเฉลี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ดังนี้

นายแดง ได้รับชำระหนี้	$\frac{๕๐,๐๐๐ \times ๘,๐๐๐}{๘๐,๐๐๐}$	= ๕,๐๐๐	บาท
นายขาว ได้รับชำระหนี้	$\frac{๒๐,๐๐๐ \times ๘,๐๐๐}{๘๐,๐๐๐}$	= ๒,๐๐๐	บาท
นายเขียวได้รับชำระหนี้	$\frac{๑๐,๐๐๐ \times ๘,๐๐๐}{๘๐,๐๐๐}$	= ๑,๐๐๐	บาท

ส่วนจำนวนเงินสุทธิจากการอายัดครั้งต่อไป อัตราส่วนการเฉลี่ยจะคิดจากจำนวนหนี้ที่เหลือ

กรณีตัวอย่าง

นายประจวบเป็นโจทก์ฟ้องศาลให้นายหาญชำระหนี้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ นายหาญ(จำเลย)ชำระหนี้ให้โจทก์ตามฟ้องจำนวน ๑๑,๒๕๐ บาท โดยผ่อนชำระ ๓๒ งวด งวดละ ๓๕๐ บาท สำหรับงวดสุดท้ายให้ชำระ ๕๐๐ บาท จำเลย จะชำระงวดแรกให้โจทก์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ ส่วนงวดต่อไปให้จำเลยชำระภายใน วันที่ ๓๐ ของเดือนถัดไป ติดต่อกันจนครบ หากจำเลยผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด และยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ต่อมานายหาญผิดนัด ไม่ชำระเงินตั้งแต่งวดแรก นายประจวบ จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และศาลได้ออกหมายบังคับคดีลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๗ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินของนายหาญ

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับหมายบังคับคดีแล้ว จะส่งหนังสือการอายัดเงินของนายหาญไปยังสถานที่ทำงานของนายหาญ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้คือ ค่าพาหนะถึงสำนักงานที่ทำงานของนายหาญ ๒๕ บาท และค่าพาหนะส่งหมายแจ้งนายหาญ ๕๐ บาท ต่อมาสถานที่ทำงานของนายหาญ ส่งเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดไว้รวม ๔ เดือน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้ว จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีทำการคำนวณเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่ นายประจวบผู้เป็นโจทก์ ดังนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายครั้งที่ ...

สิ้นสุดเพียงวันที่ ... ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขแดงที่ ๗๖๔ / ๒๕๖๓

นายประจวบ โจทก์

ระหว่าง

นายหาญ จำเลย

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<u>รายรับ</u>			
โจทก์วางค่าใช้จ่าย	๓๐๐ -		
สถานที่ทำงานของจำเลยส่งเงินของจำเลย			
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๔	๑,๔๐๐ -	๑,๗๐๐ -	
<u>รายจ่าย</u>			
ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๓.๕ ของเงิน ๑,๔๐๐ บาท	๔๘ -		
ค่าพาหนะถึงสถานที่ทำงานของจำเลย	๒๕ -		
ค่าพาหนะส่งหมายแจ้งจำเลย	๘๐ -	๑๕๕ -	
คืนค่าใช้จ่าย		๓๐๐ -	
จ่ายให้โจทก์		๑,๒๕๖ -	
<u>หนี้ของโจทก์</u>		๑,๗๐๐ -	
หนี้ตามหมายบังคับคดี	๑๑,๒๕๐ -		
จ่ายให้โจทก์ครั้งที่ ๑	๑,๒๕๖ -		
เหลือหนี้	๑๐,๐๐๔ -		

นับตรวจและรับรองบัญชีวันที่

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานบังคับคดี

(ลงชื่อ) ผู้คิด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

ครั้งต่อไป ถ้าที่ทำงานของนายหาญส่ง เงินอาขัดของนายหาญให้แก่เจ้าพนักงาน บังคับคดีอีก เจ้าหน้าทีการเงินก็จะคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สิน เช่นเดียวกันทุกครั้ง คือ ให้โจทก์ วางค่าใช้จ่ายใหม่ ค่าธรรมเนียมคิดจากเงินอาขัดที่ได้ ผลต่างระหว่างยอดรวมด้านรายรับ กับยอดรวมรายจ่าย จะชำระหนี้โจทก์ไปทั้งหมดจนกว่าจะใช้หนี้หมด

ถ้าเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ย เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จะทราบได้จากหมายบังคับ คดีว่า มีอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใด ให้คิดคำนวณดอกเบี้ยบวกเข้าไปในหนี้ของโจทก์ด้วย

๒. กรณีขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว จะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีดำเนินการคำนวณและเฉลี่ย ทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบจำนวนคดีแห่งที่มีการบังคับคดี เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากการขายทอดตลาดนั้นอาจทำหลายครั้งตามประเภทของ ทรัพย์สิน ตรวจสอบคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล และตรวจรายการขอเฉลี่ยหนี้ของเจ้าหนี้ตามคำ พิพากษา

๒.๒ จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย ด้านรายรับแสดงจำนวนเงินที่ได้จากการ ขายทอดตลาดแต่ละครั้ง และเงินที่โจทก์วางค่าใช้จ่าย ส่วนด้านรายจ่ายจะแสดงค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๕ ของเงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดจากลูกหนี้ตามคำพิพากษา และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับคดี เช่น ค่าพิมพ์ประกาศขายทอดตลาด ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งให้โจทก์ ค่าพาหนะ ส่งหนังสือแจ้งจำเลย เป็นต้น เมื่อลงบัญชีด้านรายรับ รายจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลต่าง ระหว่างยอดรวมด้านรายรับ กับยอดรวมด้านรายจ่าย เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีจะจ่ายชำระ หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอเฉลี่ยแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามส่วนที่เจ้าหนี้ตาม คำพิพากษาคควรจะได้รับ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สิน เช่นเดียวกันกับในกรณี อาขัดเงินเดือน เงินโบนัส หรือเงินอื่นใด ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิได้รับจากสถานที่ทำงาน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถ้าในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไม่พอกแก่การชำระหนี้ แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องทำการยึดทรัพย์สิน เพื่อนำมาขายทอดตลาดอีก แต่ถ้าเงินที่ได้รับ จากการขายทอดตลาด มีเกินกว่าหนี้ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะ คืนเงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอเฉลี่ยหลายราย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ต้องทำรายละเอียดยอดหนี้ของเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาแต่ละรายไว้ด้วย เพื่อสะดวกแก่การเฉลี่ยชำระหนี้ ในการฟ้องบังคับคดีแห่งนั้น เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาผู้ฟ้องนั้น จะเรียกว่า เจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์ และถ้าเจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจากการขายทอดตลาดได้ เจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์จะสามารถหักหนี้ของตนจากราคาขายทอดตลาดได้ตามส่วนของ เจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์ควรจะได้แต่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบเสียก่อน

๒.๓ เมื่อจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทราบถึงยอดเงินที่ควรจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาแต่ละราย เป็นจำนวนเท่าใดแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาผู้ยื่นขอเฉลี่ยทุกรายพร้อมสำเนาบัญชีแสดงการรับจ่าย เพื่อกำหนดวันให้มารับชำระหนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาเห็นว่าบัญชีแสดงการรับจ่ายนั้นไม่ถูกต้อง เช่นยอดหนี้ไม่ตรงกัน ให้ทำคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน ๗ วัน เพื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายใหม่

๒.๔ เมื่อเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษามารับชำระหนี้จากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งเป็นผู้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนำรายงานการชำระบัญชีพร้อมทั้งสำเนาบัญชีแสดงการรับจ่ายที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำขึ้น ส่งให้ศาลเพื่อทราบ

ในบางครั้ง เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วนำมาทำการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้นั้นชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ถ้าก่อนจะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลูกหนี้ตามคำพิพากษาดกกลงกับเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาได้โดยจะนำเงินมาชำระ ในกรณีเช่นนี้การทำบัญชีแสดงการรับจ่ายก็จะทำเช่นเดียวกับกับการขายทอดตลาด แต่คิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ ๓.๕ ของราคาทรัพย์สินที่ยึดไว้ทั้งหมดและ เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาจะแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดทรัพย์สิน

กรณีตัวอย่าง

ธนาคารศรีกรุง จำกัด เป็มโจทก์ฟ้องศาลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริชัย ชำระเงินให้แก่โจทก์ จำนวน ๔๔,๔๑๒ บาท ซึ่งเป็นเงินต้น: ๔๖,๐๐๐ บาทและดอกเบี้ย ๒,๔๑๒ บาท ศาลริค้ำบังคับให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริชัย ชำระเงินให้โจทก์จำนวน ๔๔,๔๑๒ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยคิดจากเงินต้น ๔๖,๐๐๐ บาท นับจากรันฟ้อง (๒๗ ต.ค. ๒๕๒๓) ไปจน

กว่าจะชำระหนี้เสร็จ โดยให้จำเลยชำระเป็นงวด ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท งวดแรกชำระภายใน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔ งวดต่อไปให้ชำระภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนต่อไป ทุก ๆ เดือน จนกว่าจะครบ หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดและจำเลยยอมให้บังคับคดีได้ทันที ต่อมาจำเลยผิดนัด โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย และศาลได้ออกหมายบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลย

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับหมายบังคับคดีแล้วได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของจำเลย และนำทรัพย์สินบางส่วนมาขายทอดตลาด สมมติว่าได้รับเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนี้

ค่าบุคลากรเจ้าพนักงาน	๑๐๐	บาท
ค่าถ่ายเอกสาร	๖	บาท
ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งโจทก์	๒๕	บาท
ค่าพิมพ์ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๗๐	บาท
ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งจำเลย	๒๕	บาท

และยังมีค่าใช้จ่ายที่โจทก์ได้จ่ายไปในชั้นบังคับคดี เช่น ค่าขนย้ายทรัพย์สิน ค่าพาหนะนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สิน เป็นต้น เป็นจำนวน ๑๖๐ บาท

และในคดีนี้ยังมีธนาคารมณฑล จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลย ในอีกคดีหนึ่ง ได้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยด้วย โดยมีหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน ๑๖๒,๒๔๘.๓๑ บาท ศาลมีคำสั่งให้หักหุ้นส่วนจำกัดศิรัชัยชำระเงินให้ธนาคารมณฑล จำกัด จำนวน ๑๖๒,๒๔๘.๓๑ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยคิดจากเงินต้น ๑๔๕,๓๐๒.๓๑ บาท (คดีนี้ศาลกำหนดเงินต้นโดยนับจากวันฟ้อง) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๖ ด้วย เจ้าหนี้ที่การุเงินและบัญชีได้ทำการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สินให้เจ้าหนี้ (โจทก์) และเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์สิน ดังนี้

บัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายครั้งที่ ..จ.....

สิ้นสุดเพียงวันที่ ..๔ เมษายน ๒๕๒๗.....

ศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ..๗๖๒๔ / ๒๕๒๔.....

.....ธนาคารศรีกรุง จำกัดโจทก์

ระหว่าง

.....ทางหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยจำเลย

รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
<u>รายรับ</u>					
โจทก์วางเงินค่าใช้จ่าย	๕๐๐	-			
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๕๐๐	-	
<u>รายจ่าย</u>					
ค่าธรรมเนียมร้อยละ ๕ ของเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐	-			
ค่าป่วยการเจ้าพนักงาน	๑๐๐	-			
ค่าถ่ายเอกสาร	๖	-			
ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งโจทก์	๒๕	-			
ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งจำเลย	๒๕	-			
ค่าพิมพ์ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๗๐	-	๑,๒๒๖	-	
คืนค่าใช้จ่ายโจทก์			๕๐๐	-	
คืนค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดี			๑๖๐	-	(๑)
จ่ายโจทก์			๔,๗๐๓	๖๘	(๒)
จ่ายเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ย			๑๓,๕๑๐	๓๒	(๓)
			๒๐,๕๐๐	-	

นัดตรวจและรับรองบัญชีวันที่

(ลงชื่อ)เจ้าพนักงานบังคับคดี

(ลงชื่อ)ผู้คิด

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

คดีหมายเลขแดงที่ ๗๖๒๔ / ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
<p><u>หนี้โจทก์</u> (ธนาคารศรีกรุง จำกัด)</p> <p>หนี้โจทก์ตามหมายบังคับคดี</p> <p>ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีในต้นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท</p> <p>ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๔ เม.ย. ๒๕๖๗</p> <p>รวมเวลา ๓ ปี ๕ เดือน ๘ วัน</p> <p>รวมหนี้โจทก์</p> <p>จ่ายครั้งนี้</p> <p>หนี้โจทก์คงเหลือ</p>		<p>๔๘,๘๑๒ -</p> <p>๑๑,๘๗๒ ๕๕</p> <p>๖๐,๗๘๔ ๕๕</p> <p>๔,๗๐๓ ๖๘ (๒)</p> <p>๕๖,๐๘๐ ๘๗</p>	
<p><u>หนี้ของเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ย</u> (ธนาคารมณฑล จำกัด)</p> <p>หนี้ตามคำพิพากษา</p> <p>ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีในต้นเงิน ๑๔๙,๓๐๒.๓๑ บาท</p> <p>ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๖ เม.ย. ๒๕๖๗ รวมเวลา ๑ ปี ๒ เดือน ๑๐ วัน</p> <p>ค่าฤชาธรรมเนียม</p> <p>รวมหนี้</p> <p>จ่ายครั้งนี้</p> <p>หนี้คงเหลือ</p>		<p>๑๖๒,๒๔๘ ๓๑</p> <p>๑๔,๒๖๖ ๒๘</p> <p>๓,๒๔๕ - (๔)</p> <p>๑๗๙,๗๕๙ ๕๙</p> <p>๑๓,๕๑๐ ๓๒ (๓)</p> <p>๑๖๕,๒๔๙ ๒๗</p>	

หมายเหตุ (๑) ค่าใช้จ่ายบังคับคดี คือ ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีที่โจทก์ทรงจ่ายไปก่อน ซึ่งสามารถหักได้จากจำนวนเงินที่ขายทอดตลาดได้

(๒) หาได้จากอัตราส่วนของหนี้ทั้ง ๒ ราย ดังนี้

$$\frac{(๒๐,๕๐๐ - ๕๐๐ - ๑,๒๒๖ - ๑๖๐) \times ๖๐,๗๘๔.๕๕}{๖๐,๗๘๔.๕๕ + ๑๗๙,๗๕๙.๕๔} = \frac{๑๘,๖๑๔ \times ๖๐,๗๘๔.๕๕}{๒๔๐,๕๔๔.๑๔}$$

$$= \underline{๔,๗๐๓.๖๘}$$

(๓) หาได้ดังนี้

$$\frac{(๒๐,๕๐๐ - ๕๐๐ - ๑,๒๒๖ - ๑๖๐) \times ๑๗๙,๗๕๙.๕๔}{๖๐,๗๘๔.๕๕ + ๑๗๙,๗๕๙.๕๔} = \frac{๑๘,๖๑๔ \times ๑๗๙,๗๕๙.๕๔}{๒๔๐,๕๔๔.๑๔}$$

$$= \underline{๑๓,๘๑๐.๓๒}$$

(๔) ค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ได้เสียค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นศาล สามารถนำมาบวกเป็นยอดหนี้ได้แต่ต้องดูคำพิพากษาก่อนว่าศาลสั่งให้ได้รับค่าธรรมเนียมคืนหรือไม่ สำหรับกรณีตัวอย่างนี้ศาลสั่งให้โจทก์ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

๓. กรณียึดทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกฟ้องล้มละลาย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะต้องทำบัญชีแสดงการรับจ่ายตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๓.๑ ตรวจสอบบัญชีแห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลาย เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ได้ยึดไว้แล้วในคดีแห่ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดด้วย

๓.๒ จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย เช่นเดียวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแห่ง ด้านรายรับแสดงจำนวนเงินที่โจทก์ในคดีแห่งวางทรองจ่าย จำนวนเงินที่เจ้าพนักงานศีกษาทรัพย์วางทรองจ่าย และจำนวนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ส่วนด้านรายจ่ายแสดงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในคดี เช่น ค่าป่วยการเจ้าพนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งโจทก์ เป็นต้น แต่สำหรับค่าธรรมเนียมนั้น ยกเว้นไม่ต้องคิด เนื่องจากจะนำไปคิดในคดีล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา ๑๑๑* ส่วนเงินทรองจ่ายก็ให้คืนแก่ผู้วางค่าใช้จ่ายด้วย ผลต่างระหว่างผลรวมด้านรายรับและผลรวมด้านรายจ่าย จะโอนเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย

* ดูภาคผนวก หน้า ๗๔

กรณีตัวอย่าง

ตามตัวอย่าง คดีธนาคารศรีกรุง จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย สมมติว่าต่อมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย ถูกฟ้องล้มละลายอาจจะถูกฟ้องโดยเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งไม่ใช่ธนาคาร ศรีกรุง จำกัด ก็ได้ และศาลพิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย ล้มละลาย ดังนั้นเงินที่รวบรวม ได้ในคดีแพ่งที่ธนาคารศรีกรุง จำกัด ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย นั้นต้องส่งเข้ากองทรัพย์สิน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของคดีล้มละลายต่อไป ส่วนธนาคาร ศรีกรุง จำกัด จะต้องยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย สำหรับการ คำนำณและการทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายจะ เป็นดังนี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายครั้งที่ ...๑.....

สิ้นสุดเพียงวันที่ ...๔ เมษายน ๒๕๒๗.....

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขแดงที่ ...๗๖๒๔.../...๒๕๒๔...

ธนาคารศรีกรุง จำกัด

โจทก์

ระหว่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย

จำเลย

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<u>รายรับ</u>			
กองจัดการทรัพย์สินวางเงินค่าใช้จ่าย	๕๐๐ -		
ขายทอดตลาดทรัพย์สินเมื่อ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๗	๒๐,๐๐๐ -	๒๐,๕๐๐ -	
<u>รายจ่าย</u>			
ค่าป่วยการ เจ้าพนักงาน	๑๐๐ -		
ค่าถ่ายเอกสาร	๖ -		
ค่าพาหนะส่งหนังสือแจ้งโจทก์	๒๕ -		
ค่าพิมพ์ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๗๐ -	๒๐๑ -	
คืนค่าใช้จ่ายกองจัดการทรัพย์สิน		๕๐๐ -	
ส่งกองจัดการทรัพย์สิน		๑๕,๗๕๔ -	
		๒๐,๕๐๐ -	

นัดตรวจและรับรองบัญชีวันที่

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานบังคับคดี

(ลงชื่อ) ผู้คิด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

การคำนวณและ เฉลี่ยทรัพย์สิน เมื่อมีการบังคับคดีล้มละลาย

ในคดีล้มละลายนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ผู้ล้มละลาย โดยการยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สิน แล้วนำมาขายทอดตลาดซึ่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจจะดำเนินการขายทอดตลาดเอง หรือมอบหมายให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด ตามวิธีการขายทอดตลาดแทนก็ได้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้จำนวนพอสมควรที่จะ แบ่งเฉลี่ยให้กับ เจ้าหนี้อยู่ในคำขอรับชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมอบหมายให้ เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีดำเนินการแบ่งทรัพย์สิน เฉลี่ยคืนนี้ให้กับ เจ้าหนี้อยู่ในคำขอรับชำระหนี้ ซึ่ง เจ้าหนี้จะได้รับ เฉลี่ยจำนวนหนี้คืนตามจำนวนหนี้ที่ศาลมีคำสั่ง

การแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีจะคิดค่าธรรมเนียม ในการรวบรวมทรัพย์สินร้อยละ ๕ ของราคาทรัพย์สินที่รวบรวมได้ เพื่อนำส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน การแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายนั้น จะคำนวณจากทรัพย์สินที่รวบรวมได้ หักค่าธรรมเนียม และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลาย การแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายนั้น จะทำการแบ่งทุกคราวที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินได้ และเห็นสมควรว่าจะแบ่งให้กับ เจ้าหนี้อยู่ในคำขอรับชำระหนี้ได้จนกว่าจะครบจำนวนหนี้ หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายได้แล้ว เป็นเวลา ๑๐ ปี และศาลมีคำสั่ง ยกเลิกการล้มละลายแล้ว ดังนั้น การแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายจึงมีหลายครั้ง โดยเรียกการแบ่งทรัพย์สินว่า การแบ่งครั้งที่ ๑ การแบ่งครั้งที่ ๒ การแบ่งครั้งที่ ๓ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงครั้งสุดท้ายซึ่ง เรียกว่า การแบ่งครั้งที่สุด และในการแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดนี้ จะต้องกันเงินไว้สำหรับ เป็นค่าประกาศหนังสือพิมพ์ใน เวลาที่ขอให้ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลายด้วย

ในการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายทุกครั้ง จะต้องประกาศโดยส่งไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ปิดไว้ที่สำนักงาน ๑ ฉบับ และส่งให้ เจ้าหนี้และผู้ล้มละลายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

การทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สิน เมื่อมีการบังคับคดีล้มละลายนั้น เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายได้ และเห็นสมควร แบ่งให้กับ เจ้าหนี้อยู่ในคำขอรับชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมอบหมายให้ เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สิน โดย เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ตรวจสอบจำนวนคดีล้มละลาย และจำนวนคดีแพ่งที่คาบเกี่ยวกับคดีล้มละลาย เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคำสั่งของศาล

๒. จัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินโดยด้านรายรับแสดงเงินที่โจทก์วางค่าใช้จ่ายเงินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้ และเงินที่รับโอนมาจากคดีแพ่ง ส่วนด้านรายจ่ายจะแสดงค่าธรรมเนียมร้อยละ ๕ ของทรัพย์สินที่รวบรวมได้ และค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีล้มละลาย เช่น ค่าประกาศหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์ ค่าประกาศหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการขายเลิกการล้มละลาย เป็นต้นในขณะที่ทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีต้องตรวจสอบเงื่อนไขการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้อยู่ในขอรับชำระหนี้ตามคำสั่งศาลด้วย เพื่อความสะดวกและถูกต้องแก่การแบ่งทรัพย์สินชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้อยู่ในขอรับชำระหนี้ เมื่อหาผลต่างระหว่างผลรวมด้านรายรับ และผลรวมด้านรายจ่ายของบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะถือเอาจำนวนผลต่างนี้แบ่งคืนให้เจ้าหนี้อยู่ในขอรับชำระหนี้ หลักเกณฑ์ในการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายนั้น จะถือหลักเกณฑ์คิดเป็นร้อยละของจำนวนหนี้ทั้งหมด เช่น เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมเงินได้ ๘๐,๐๐๐ บาท และเห็นสมควรแบ่งเฉลี่ยชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ซึ่งยอดของหนี้รวมทั้งสิ้นเป็น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นเจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับชำระหนี้คืน ร้อยละ ๕ ของยอดหนี้แต่ละคน เป็นต้น

๓. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นผู้ทำประกาศนัดเจ้าหนี้อยู่ในขอรับชำระหนี้ให้มาตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำขึ้น โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย ๑ ฉบับ ส่งไปยังเจ้าหนี้อยู่ในขอรับชำระหนี้ โดยแจ้งส่วนแบ่งที่จะได้รับให้เจ้าหนี้ทราบด้วย และส่งไปยังลูกหนี้ผู้ล้มละลาย รวมทั้งปิดไว้หน้าสำนักงาน ๑ ฉบับ

๔. ในวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินนั้น เจ้าหนี้อาจทำคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีที่ยอดหนี้ไม่ตรงกัน แต่ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะถือว่าบัญชีส่วนแบ่งที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำขึ้นถูกต้องแล้ว ถ้ามีผู้คัดค้านบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินใหม่

๕. เมื่อเจ้าหนี้นำรับเงินตามบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมกับสำเนาบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินส่งให้ศาลทราบ

การคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สินตามคำสั่งผู้ชำระบัญชี

เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับหมายจากศาลตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีทางหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น ๆ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทางหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือกรรมการของนิติบุคคลอื่น เพื่อให้ที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สินของกิจการ แล้วจัดการรวบรวมทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อจัดทำบัญชีขึ้น เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในฐานะผู้ชำระบัญชี รวบรวมทรัพย์สินของกิจการที่ถูกชำระบัญชีได้จำนวนที่ยากพอที่จะจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้แล้ว ก็จะจ่ายชำระหนี้โดยจัดทำบัญชีส่วนแบ่งและจ่ายตามลำดับการชำระหนี้ ดังนี้

๑. เจ้าหนี้บุริมสิทธิ เช่น ค่าภาษีอากร ค่าเช่าที่ดิน เจ้าหนี้บุริมสิทธินั้นจะจัดลำดับการจ่ายชำระหนี้ให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุริมสิทธิ ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ผู้ชำระบัญชีรวบรวมได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ

๒. เจ้าหนี้ที่เกิดจากการจำนำ จำนอง เจ้าหนี้ประเภทจำนำจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ก็เฉพาะจากการไถ่ถอนทรัพย์สินนั้น หากผู้ชำระบัญชีไม่ไปไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นภายในกำหนดเวลาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้กระทำกันไว้ ผู้ที่รับจำนำก็มีสิทธิที่จะยึดทรัพย์สินนั้นไว้ได้ โดยปกติผู้ชำระบัญชีจะเลือกตัดสินใจว่า จะไถ่ถอนทรัพย์สินนั้น หรือจะปล่อยให้ผู้รับจำนำยึดทรัพย์สินนั้นไป เนื่องจากทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้อยู่แล้ว สำหรับทรัพย์สินที่ผู้รับจำนำยึดไว้วันนั้น จะต้องนำออกขายทอดตลาด โดยผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวไปยังผู้จำนำให้ทราบว่า จะขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น เมื่อใดและที่ไหน เมื่อขายทอดตลาดแล้ว ถ้าได้ราคาไม่เท่ากับจำนวนที่รับจำนำไว้ ผู้รับจำนำมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้จำนำชำระเงินให้ครบจำนวนตามที่จำนำไว้ แต่ถ้ายการขายทอดตลาดนั้นได้ราคาสูงกว่าจำนวนเงินที่รับจำนำ ผู้รับจำนำจะต้องจ่ายจำนวนส่วนที่เกินคืนให้แก่ผู้จำนำ และหากมีค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดก็ให้ผู้รับจำนำหักเอาจากเงินส่วนที่เกินหรือบวกเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้จำนำต้องชดเชยกรณีที่ยขายได้ราคาต่ำกว่าจำนวนเงินที่จำนำ

เจ้าหนี้ที่เกิดจากการจำนอง เจ้าหนี้ประเภทนี้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก็เฉพาะจากทรัพย์สินที่จำนอง และถ้าหากผู้จำนองนำทรัพย์สินที่ติดจำนองนี้ไปจำนองกับเจ้าหนี้รายอื่นอีก ก็สามารถทำได้ และเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็จะได้รับชำระหนี้เรียงตามลำดับก่อนหลัง ถ้าหากขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองไว้ได้ราคาต่ำกว่าจำนวนที่ติดจำนอง ผู้รับจำนองต้องรับส่วนที่ขาดนั้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย

แล้ว แต่ถ้าวราคารายขายนั้นสูงกว่าจำนวนเงินที่จำนอง ส่วนที่เกินหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย หอจดตลาดแล้ว ต้องคืนให้กับผู้จำนอง

๓. เจ้าหนี้สามัญ เป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิใด ๆ และไม่มียึดประกันใด ๆ จาก ลูกหนี้ ฉะนั้น เจ้าหนี้สามัญ ก็จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ เป็นลำดับสุดท้าย

ถ้าหลังจากการจัดหางบดุลของกิจการที่ถูกชำระบัญชีแล้ว ผู้ชำระบัญชีพิจารณาเห็นว่า ทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน ผู้ชำระบัญชีก็จะร้องขอต่อศาล เพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นนั้นล้มละลาย

เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะส่งมอบการดำเนินงานทั้งหมดให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายล้มละลายต่อไป ซึ่งการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ จะมีขั้นตอน เช่นเดียวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีล้มละลายตามที่กล่าวมาแล้วทุกประการ

กรณีตัวอย่าง ในคดีล้มละลายนี้ เจ้าหน้าที่ยื่นการเงินและบัญชี จะต้องอ่านคำพิพากษาของศาลให้ละเอียด เนื่องจากจะต้องทำไปตามที่คำพิพากษาของศาลกำหนดเอาไว้ สำหรับกรณีศาลสั่งตั้งผู้ชำระบัญชีนั้น ถ้าผู้ชำระบัญชีพิจารณาแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินมีเพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ ก็จะทำเนินการตามวิธีการชำระบัญชีตามปกติ แต่ถ้าผู้ชำระบัญชีพิจารณาแล้ว เห็นว่า ทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะจ่ายชำระหนี้ ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการร้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ดังนั้น ขั้นตอนการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลายทุกประการ เช่น น.ส.วีรัช ถูกฟ้องให้ล้มละลาย และศาลพิพากษาให้ล้มละลาย โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ๔ ราย ศาลได้มีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ๖ ราย เป็นเงิน ๓๔๖,๕๓๖.๕๐ บาท และศาลสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ๒ ราย เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์วางเงินประกันค่าใช้จ่าย ๕,๕๐๐ บาท

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของผู้ล้มละลายจากลูกหนี้ของผู้ล้มละลาย เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท และจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ล้มละลาย เป็นเงิน ๕๑๔,๒๒๕ บาท

เจ้าหน้าที่ยื่นการเงินและบัญชี จะต้องรวบรวมรายจ่ายแล้วหักออกจากรายรับ ผลต่างระหว่างยอดรวมด้านรายรับ กับยอดรวมด้านรายจ่าย เจ้าหน้าที่ยื่นการเงินและบัญชีจะจ่ายให้แก่

เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเป็นการชำระหนี้ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่บุริมสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้ไปก่อนเจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ สำหรับในคดีนี้ น.ส.วราพร เป็นเจ้าหน้าที่จำนองเป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทำการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สินของ น.ส.วิรัช ดังนี้

๑. จ่าย น.ส.วราพร เจ้าหน้าที่จำนองเป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท โดยดูจากคำพิพากษา
๒. จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าป่วยการเจ้าพนักงาน ค่าพาหนะส่งหมายจำเลย เป็นต้น รวมเป็นเงิน ๓,๔๗๖.๕๐ บาท โดยดูจากสำนวนคดี
๓. จ่ายค่าประกาศหนังสือพิมพ์ เป็นเงิน ๑,๑๕๐ บาท โดยดูจากสำนวนคดี
๔. นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะต้องกันเงินค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เช่น ค่าป่วยการเจ้าพนักงาน ค่าประกาศยกเลิกล้มละลาย เป็นต้น โดยพิจารณาเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้

๔.๑ กันเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๗๘๖.๕๒ บาท โดยอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งพิจารณาจากสำนวนคดีว่า จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในภายหลังเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อดำเนินการและเฉลี่ยทรัพย์สินออกมาเรียบร้อยแล้ว ถ้ารายรับและรายจ่ายไม่เท่ากัน จะปรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ในตัวอย่างนี้ เดิมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กันเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดไว้เป็นจำนวน ๘๐๐ บาท เมื่อปรับแล้วปรากฏว่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมีจำนวนเพียง ๗๘๖.๕๒ บาท

๔.๒ กันเงินค่ายกเลิกการล้มละลาย เป็นเงิน ๕๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี ข้อ ๗๖ *

๔.๓ คืนเงินวางประกันค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์ ๕,๕๐๐ บาท โดยดูจากการวางค่าใช้จ่ายครั้งแรกของโจทก์

๕. คิดค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา ๑๗๔(๓) ** จากเงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้ จำนวน ๖๑๕,๒๒๕ บาท เป็นเงิน ๓๐,๕๑๖.๒๕ บาท
($๖๑๕,๒๒๕ \times \frac{๕}{๑๐๐}$)

๖. คิดค่าธรรมเนียมค่าทนายความของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา ๑๓๐(๕) *** เป็นเงิน ๓,๑๕๗ บาท โดยดูจากสำนวนคดีล้มละลายของศาลซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์ ส่วนค่าทนายความ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้กำหนด

* ตูภาคผนวก หน้า ๕๒

** ตูภาคผนวก หน้า ๗๔

*** ตูภาคผนวก หน้า ๗๕

๗. กั้นเงินค่าทนายความชั้นศาลฎีกา ให้ น.ส.วราพร เป็นเงิน ๑,๓๒๘ บาท ตามคำสั่งศาล โดยศาลจะเป็นผู้สั่ง ซึ่งในกรณีนี้มีการพิจารณาถึงศาลฎีกา โดยปกติการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายนี้จะคำนวณเป็นร้อยละของยอดหนี้ทั้งหมด เพื่อสะดวกจึงคิดเป็นร้อยละ ๘๖ หรือ ร้อยละ ๗๒ เป็นต้น ตามตัวอย่างนี้จะคำนวณได้ดังนี้

รายรับ

โจทก์วางค่าใช้จ่าย	๕,๕๐๐ .-
ลูกหนี้ของผู้ล้มละลายชำระเงิน	๑๐๕,๐๐๐ .-
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด	๕๑๔,๒๒๕ .-
รวม	<u>๖๒๔,๗๒๕ .-</u>

ค่าใช้จ่าย

จ่าย น.ส.วราพร (ผู้รับจ้าง)	๒๗๘,๐๐๐ .-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	๓,๘๗๖.๕๐
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	๑,๑๕๐ .-
กั้นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	๘๐๐ .-
กั้นค่ายกเลิกการล้มละลาย	๕๐๐ .-
คืนเงินวางประกันค่าใช้จ่ายเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์	๕,๕๐๐ .-
ค่าธรรมเนียม (๖๑๔,๒๒๕ X $\frac{๕}{๑๐๐}$)	๓๐,๘๖๑.๒๕
ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์	๓,๑๕๗ .-
กั้นค่าทนายความชั้นศาลฎีกาให้น.ส.วราพร	๑,๓๒๘ .-
รวม	<u>๓๒๖,๓๗๒.๗๕</u>

$$\text{คิดเป็นร้อยละ ดังนี้} \quad \frac{(๖๒๔,๗๒๕ - ๓๒๖,๓๗๒) \times ๑๐๐}{๓๔๖,๔๕๓} = ๘๕,๘๘๖$$

จึงคิดเป็นร้อยละ ๘๖ เพื่อสะดวกแก่การคำนวณ

ดังนั้น การเฉลี่ยคืนเจ้าหนี้ทั้งหลาย ร้อยละ ๘๖ ของจำนวนเงินที่ศาลให้ได้รับชำระหนี้ ดังนี้

$$\frac{(๓๔๖,๔๕๓ \times ๘๖)}{๑๐๐} = ๒๙๘,๓๖๕.๗๓$$

	จำนวนเงินที่ศาลให้ได้รับชำระหนี้	จำนวนเงินส่วนแบ่งร้อยละ
๑. นางวรรณิ	๑๗,๐๐๐.-	๑๔,๖๒๐.-
๒. นางจำเรียง	๒๒,๐๐๐.-	๑๘,๘๒๐.-
๓. นางมาลัย	๓๖,๐๐๐.-	๓๐,๘๖๐.-
๔. นายสัตยา	๕๖,๕๑๕.๗๘	๘๓,๓๕๑.๐๑
๕. นายประพนธ์	๑๔๔,๔๓๓.๓๓	๑๒๔,๒๑๒.๖๖
๖. นางศรีสุดา	๓๐,๕๘๓.๗๔	๒๖,๓๐๒.๐๖
รวม	<u>๓๕๖,๕๓๖.๕๐</u>	<u>๒๕๘,๓๖๕.๗๓</u>

หลักเกณฑ์การคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายในคดีล้มละลายนี้ จะมีหลักเกณฑ์เหมือนกันทุกครั้งที่มีการแบ่งเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งครั้งที่ ๑ การแบ่งครั้งที่ ๒ หรือการแบ่งครั้งที่สุด คือ ให้เอารายรับหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว และค่าใช้จ่ายที่กันไว้จ่ายภายหน้านำมาเทียบเป็นร้อยละของหนี้ทั้งหมด ที่ศาลมีคำสั่งให้รับชำระหนี้ได้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ล. ๔๒ ค.)

บัญชีเงินส่วนแบ่ง

ที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ในการแบ่งครั้งที่ (ครั้งเดียว)

เรื่อง นางสาววิรัช ลูกหนี้ ล้มละลาย

อันดับ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินที่ยอมให้ได้รับชำระหนี้		จำนวนเงินส่วนแบ่งที่จ่ายให้ร้อยละ		หมายเหตุ
๑	นางวรรณี	๑๗,๐๐๐	-	๑๔,๖๒๐	-	
๒	นางจำเรียง	๒๒,๐๐๐	-	๑๘,๘๒๐	-	
๓	นางมาลัย	๓๖,๐๐๐	-	๓๐,๘๖๐	-	
๔	นายสัตยา	๘๖,๘๑๘	๗๘	๘๓,๓๕๑	๐๑	
๕	นายสมเจตน์	-	-	-	-	ยกคำขอ
๖	นายประพนธ์	๑๘๔,๔๓๓	๓๓	๑๒๔,๒๑๒	๖๖	
๗	นางศรีสุดา	๓๐,๕๘๓	๗๔	๒๖,๓๐๒	๐๖	
๘	นายสมชาย	-	-	-	-	ศาลฎีกายกคำขอ
	รวม	๓๔๖,๘๓๖	๙๐	๒๘๘,๓๖๕	๗๓	

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

..... เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

..... ผู้คิด

..... ผู้ตรวจสอบ

บัญชีส่วนแบ่งครั้งที่ ๑๓ (ครึ่งเดียว)

สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ศาล _____ แห่ง _____ คดีหมายเลข _____ บงกช _____ ที่ ๑-๑๑ / ๒๕๖๖ ปี ๑๙๖๖ บางสาววารี ต.พุด (จำเลย) ผู้ฟ้องคดี

	บาท	สต.		บาท	สต.	บาท	สต.
<u>เงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้</u>			จ่าย บางสาววารี ผู้รับจำคุก	๓๕๕,๐๐๐	-		
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์วางเงินประกันค่าไต่สวน	๕,๕๐๐	-	ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกของลูกหนี้				
ลูกหนี้และผู้มีผลประโยชน์จำเลยชำระคดี	๑๐๕,๐๐๐	-	ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในระหว่างจัดการทรัพย์สิน				
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีผลประโยชน์	๕๕๕,๒๒๕	-	ค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์	๓๐,๕๐๖	๕๐		
			ค่าประกาศหนังสือพิมพ์	๖,๕๕๐	-		
			ค่าธรรมเนียมค่าทนายความ	-	-	๒๕๕,๐๖๖	๕๐
			<u>ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง</u>				
			คืนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	๓๕๖	๕๐		
			คืนค่าเบ็ดเตล็ดและค่า	๕๐๐	-		
			คืนเงินวางประกันค่าไต่สวนของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์	๕,๕๐๐	-		
			ค่าทำศพลูกหนี้ที่ตาย				
			ค่าธรรมเนียมขอหมายกรรมา ๑๗๕ (๓) คิดร้อยละ ๕ ของเงิน				
			จำนวน ๓๐๕,๒๒๕ บาท เป็นเงิน	๓๐,๕๖๖	๕๕		
			ค่าธรรมเนียมค่าทนายความของจำเลยผู้เป็นโจทก์	๓,๕๕๕	-		
			ค่าภาษีอากรและรังคอม				
			ค่าจ้างเขียนคณนงนหรือคนไร่				
			แบ่งครั้งที่ ๑๓ (ครึ่งเดียว) เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ร้อยละ				
			ในจำนวนหนี้	๒๕๕,๓๖๕	๓๓		
			บาท				
			คืนค่าทนายความชั้นศาลฎีกาให้ บางสาววารี	๑,๓๖๕	-	๓๕๐,๕๕๕	๕๐
			รวม	๒๕๕,๒๒๕	-	๒๕๕,๒๒๕	-

บันทึก

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คดีความฟ้องเจ้าหนี้ได้รับชำระคดี ๖ ราย เป็นเงิน ๓๐๖,๕๖๖.๕๐ บาท แบ่งทรัพย์สิน
เป็นครึ่งที่ ๑๓ (ครึ่งเดียว) เจ้าหนี้ได้รับชำระ ๕๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๓๖๕.๓๓ บาท
ค่าธรรมเนียมขอหมายกรรมา ๑๗๕ ของเงิน ๓๐๕,๒๒๕ บาท เป็นเงิน ๓๐,๕๖๖.๕๕ บาท

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ฟ้องคดี